

การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน : เครือข่ายบ้านคลองจินดา  
 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สามพราน



บรรยากาศภายในที่ประชุม



เดินชมสถานที่ต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สามพราน รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ผู้ประสานงานชุด โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม ได้เดินทางไปร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน : เครือข่ายบ้านคลองจินดา พร้อมทั้งเป็นการติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยด้วย

ทั้งนี้ผู้ประสานงานได้หารือร่วมกับนักวิจัยและผู้บริหาร โรงแรมโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์ คุณสุชาดา ยูบุรณ์ ประธานกรรมการโรงแรมฯ คุณอรุณ นวราช หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะนักวิจัย คุณสุทิศ จิราวุฒิพงษ์ คุณศิริดารัตน์ เลขมาศ และคุณวิชัย มีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นการหารือซักซ้อมทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเครือข่ายบ้านคลองจินดา ภายหลังคุณสุชาดา ยูบุรณ์ ได้เชิญผู้อำนวยการสถาบันฯ สํารวจสถานที่สำหรับจัด Farmer market

หลังจากนั้นเป็นการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักวิจัยและเครือข่ายบ้านคลองจินดาเพื่อปรับกระบวนการ ทิศนํ้าการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและการบริหารจัดการเครือข่ายร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง มีการนำเสนอปัญหา อุปสรรคข้อจำกัด และหาแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้หารือถึงเงื่อนไขการคัดเลือกสินค้าของกลุ่มฯ เพื่อมาจำหน่ายใน Farmer market ที่ทางโรงแรมโรสการ์เด้นฯ จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ถือเป็นอีกช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เครือข่าย

ในช่วงบ่ายผู้ประสานงาน ผู้บริหาร โรงแรมโรสการ์เด้นฯ และนักวิจัย ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการจัดนิทรรศการ วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2553 มีแนวคิดในการจัดงานคือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วม โดยสาระสำคัญในการหารือคือ

-การกำหนดหมวดหมู่สินค้าที่จะจำหน่ายในงาน 10 ประเภท อาทิ ประเภทผักผลไม้ ข้าวคุณภาพดี สมุนไพร เครื่องจักรสาน สินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ โดยจะพิจารณาสินค้าของเครือข่ายโครงการวิจัยธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานและเครือข่ายของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มาจำหน่าย ซึ่งจะมีบู๊ทร้าน Farmer Shop มาร่วมจำหน่ายในงานด้วย

-เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้จำหน่ายสินค้าในงาน อาทิ เป็นเกษตรกรเป็นผู้ผลิตต้นน้ำจริงๆ มีใบรับรองมาตรฐานสินค้า ผ่านกระบวนการคัดเลือกสินค้าจากคณะกรรมการและมีแผนระบุสินค้า จำนวนราคา ที่ชัดเจน



บรรยากาศในที่ประชุม



บรรยากาศในที่ประชุม